

ÁC GIẢ ÁC BÁO

SAGIANG

I.- THẢM NẠN 9/11 ÁC NGHIỆP LÀM DANH DỰ CHO OSAMA BIN LADEN

Nơi núi rừng Afganistan, Bin Laden khoái cảm mỉm cười sung sướng khi hay tin Tòa tháp đôi “Trung tâm thương mại quốc tế” sụp đổ hoàn toàn do không tặc của y ta tổ chức, được Thế giới Hồi giáo hoan nghênh nhiệt liệt, cũng đồng thời rúng động thương tâm cho hàng tỷ người đối với tai nạn thảm khốc chết gần 5 ngàn mạng oan uổng do bàn tay ác độc của con người tàn tận lương tâm, với bao oán hờn của thân nhân thảm nạn, bắt buộc Mỹ và nhiều nước đồng lòng quyết tâm bắt hay giết cho được tên tội phạm lừng danh thế giới, báo hại cho dân chúng Afganistan do Taliban chường quản chống trả cuộc hành quân lùng bắt ác tặc, đã được bảo vệ do bạo quyền Taliban, vô tình giải phóng đất nước Afganistan thoát nạn độc tài tàn bạo, tạo tự do dân chủ hóa cho toàn dân.

II.- ÁC GIẢ ÁC BÁO

Mỹ luôn chủ động truy tìm Bin Laden rửa hận, nên tình báo phải theo dõi bèn gót bước đi của y ta, nhờ khéo léo giả dạng dân thường, y ta thoát qua biết bao cuộc tấn công, rùng rợn, và chạy sang ẩn trú ở Pakistan, tiếp tục điều khiển nhóm Eo Kỵ Đa quạ phá khắp nơi. Hành tung bí mật, đôi khi xuất hiện trên đài truyền hình Ả rập hâm he những thảm nạn sắp tới, khiến người ta lo sợ phải tận lực triệt hạ y ta cho được mới dứt hậu hoạn.

III.- CUỘC HÀNH QUÂN THẦN TỐC TRỰC THĂNG VẬN

Ngày 30 tháng 4, Tổng thống Obama đã ra lệnh Bộ trưởng Quốc Phòng bậc đèn xanh cho cuộc hành quân “Operation Neptune Spear” bắt sống hay giết Pacer (Mật danh Osama Bin Laden) sau khi đã nhận định rõ nơi trú ẩn bí mật trong tòa nhà ở Abbottabad cách học viện quân sự Pakistan một dặm (Có lẽ được Pakistan chấp chứa).

Biệt đội Seal Team 6 lãnh trách nhiệm thi hành cuộc hành quân xuất phát từ Afganistan trên 2 chiếc trực thăng, đến 1 giờ sáng gần đến địa điểm, chung quanh tối om, biệt kích quân phải mang kính nhìn ban đêm, gió hiu hiu nhiệt độ 66 độ F. Đến tòa nhà có tường bao quanh cao 3 tầng có sân thượng, đột nhiên chiếc “Chalk One” nghiêng 90 độ chạm vào tường nhà, rơi phịch xuống đất, đuôi còn chạm trên bờ tường. Tất cả mọi biệt kích nhân nhanh nhẹn phóng ra ngoài thoát hiểm. Lập tức chiếc “Chalk Two” thay đổi kế hoạch, thay vì lên tầng lầu 3 để thả quân, tất cả đổ bộ xuống đất, chia ra nhiều toán nhỏ thực thi nhiệm vụ chu đáo và bình tĩnh:

Một toán giữ bên ngoài tường thành, bao vây trọn vẹn, không cho một ai thoát ra ngoài.

Một toán đu dây lên tầng thượng, từ bên ngoài tìm phương thế tiến vào.

Một toán chạy bọc vòng quanh tòa nhà, lùng kiếm những người giao liên và vệ sĩ của Bin Laden.

Một toán nòng cốt mở cuộc tấn công vào tòa nhà, bị cửa thép chặn lại, phải sử dụng súng bắn xuyên qua tường, bị phản pháo từ bên trong bắn ra dữ dội. Một lúc sau yên tĩnh, có người biết tiếng Á rập kêu gọi đầu hàng, cửa mới chịu mở, một người đàn bà ẵm con ra cho biết chồng nổ súng và đã bị trúng đạn chết. Toán nòng cốt tiến vào tầng dưới tòa nhà, chạm trán với một vệ sĩ khác chia súng toan giáp chiến, nhưng một phụ nữ nhào ra cản không cho bắn, để bảo vệ mạng sống thân nhân, tất cả đều bị dồn vào một phòng nhốt hết. Tiếp tục tiến lên tầng lầu hai được người hướng đạo dẫn đi theo cầu thang tối đen, gặp một người ló ra và thụt vô ở góc tường, rồi nhào người ra bắn dữ dội, nhưng bị hạ ngay, được biết đó chính là Khalid con trai Bin Laden.

Lúc bấy giờ là 1 giờ 15 phút, toán bước qua xác chết tiến lên tầng lầu Ba, một người ló ra ở cửa và hướng đạo viên đã bắn chết ngay, đồng thời cả toán tiến tới phòng đoán là phòng Bin Laden, nổ súng hàng loạt, tiến vào phòng, thấy một người nằm sóng soài trên sàn nhà, hai người đàn bà chồm lên xác chết, bị kéo ra đẩy về phía cuối phòng, và còn bắn bồi thêm vào xác chết cho chắc chắn hơn.

Không ai nhận được xác chết là ai, vì thấy trẻ hơn trong hình, râu đen, cao ráo người, chỉ nhận được chiếc mũi đặc biệt y trong hình. Để chắc chắn, phải đưa mấy phụ nữ và bé gái vào hỏi đều xác nhận chính là Bin Laden. Khi sĩ quan điều hành lên tới tra xét kỹ và đồng ý chính là Osama Bin Laden.

Họ lấy 2 mẫu DNA giao cho 2 chỉ huy trưởng trực thăng, lau rửa sạch sẽ xác chết chụp hình đầy đủ, mới khiêng xuống lầu cho vào túi, kéo fermeture, mang lên trực thăng, đồng thời lục xét lấy tất cả súng đạn (súng dài, súng ngắn), phá hủy chiếc "Chalk One", kéo hết lên chiếc "Chalk Two" về địa điểm xuất phát.

IV.- BIN LADEN ĐỀN TỘI

Bao người thắc mắc Bin Laden có súng sao không bắn trả mà chịu chết, có lẽ y ta nghĩ đến lúc đền tội, không cần gây thêm tội ác nữa, tội của y ta quá nặng nề rồi, cũng như những tội phạm giết người hàng triệu trước khi chết ăn năn tội lỗi, trong tư tưởng sám hối vậy.

Đây là cái gương cho kẻ bạo tàn ác độc đến lúc đền tội cũng suy tư đến ác nghiệp nặng nề trên thế gian trước lúc lâm chung: Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pol Pot, và những kẻ mưu bá đồ vương, bán đất, dâng biển cho ngoại bang, làm giàu trên máu xương đồng bào, gây ác nghiệp trên đất nước Việt Nam cũng sẽ đến lúc ăn năn ác nghiệp đã gây ra, phải đền tội đối với quốc gia dân tộc, trong một ngày gần đây.

Sacramento, ngày 27 tháng 9 năm 2012.

SAGIANG